



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยีได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
- ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
- ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว สำนักงานปลัด จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ ที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงาน โดยมีประเด็นดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กิจกรรมการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน	อาจเกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่ทุกระดับอาจที่ผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจเป็นคู่กรณีคู่ค้า	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และไม่กลัวความผิดเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐				✓			จัดทำคู่มือ/สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับค่า	อาจเกิดการไม่นำเงินรายได้ที่จัดเก็บได้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เก็บ	ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ				✓			- บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำกับให้	จำนวนเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
	ไฟฟ้า ค่า น้ำประปา และค่าขยะ มูลฝอย	คืบคลั่ง อบต. ตาม แนวทางที่ กฎหมาย กำหนด	เงิน ค่าธรรมเนียม มาจาก ประชาชน ชนแล้ว อาจ ไม่ส่งเงินคืน คลัง อบต.	ปฏิบัติตามที่ ระบอบ กฎหมาย กำหนด อย่าง เคร่งครัด	รับเงิน การ เบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงิน ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไข เพิ่มเติม								เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด - ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ ทางวินัย อาญา เกี่ยวกับ ความผิดที่ อาจจะ เกิดขึ้นจะ ความเสี่ยง ดังกล่าว	การยกยอก ทรัพย์สิน